

QUẬN ỦY KIẾN AN  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 262-CV/BTGQU

V/v tăng cường tuyên truyền công tác  
phòng, chống dịch Covid-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kiến An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

*Kính gửi:* - Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy,  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  
xã hội quận.

Thực hiện Công văn số 1396-CV/BTGQU, ngày 17/04/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số nước Châu Á. Tại Việt Nam, cả nước đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới, số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời miễn dịch do tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian; thời gian chuyển mùa đông-xuân, cùng với việc nới lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước sẽ dẫn đến nguy cơ tăng số trường hợp mắc Covid-19, nhất là trong các hoạt động giao thương, du lịch, lễ hội đầu năm 2023.

Tại Hải Phòng, số ca mắc mới tiếp tục gia tăng, đặc biệt xuất hiện chùm ca tại Trường THPT Vinschool (*Quận Hồng Bàng*); một số xã tại huyện An Dương, huyện Vĩnh Bảo... Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm... cũng có nguy cơ gia tăng số mắc dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch.

Với vị trí cửa ngõ quốc tế, nơi tập trung nhiều người nước ngoài cư trú, làm việc, nhu cầu đi lại phục vụ phát triển kinh tế xã hội; nhất là hoạt động du lịch vào kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch); kỳ Lễ 30/4-01/5; kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024 tăng cao. Hải Phòng được xác định là một trong địa phương dễ có nguy cơ tăng ca nhiễm Covid-19 biến thể mới xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Để chủ động trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị:

**1. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị- xã hội quận**

- Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch; nhất là những triệu chứng đặc biệt của biến thể Covid-19-Omicrom mới. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong; khuyến khích, vận động người dân

tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; nhất là nhóm nguy cơ cao; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới "Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh" với thông điệp "Thực hiện - 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine+ thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác" trong phòng chống dịch.

- Chủ động phối hợp các ngành trong khối khoa giáo cùng cấp làm tốt công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

- Đặc biệt, tiếp tục phối hợp chỉ đạo việc triển khai rà soát, ký cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo mục tiêu, tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại địa phương, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức, gắn với trách nhiệm nêu gương trước hết là của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp; của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong cộng đồng, cơ quan, dòng họ tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao của người dân thực hiện tốt tiêm vaccine phòng Covid-19 đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Chú trọng triển khai nắm bắt thông tin dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phân tích, tổng hợp, phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng để bổ sung, điều chỉnh, bổ khuyết công tác lãnh đạo chỉ đạo; xử lý những vấn đề phát sinh, phức tạp, nhạy cảm về công tác phòng, chống dịch ngay từ cơ sở; coi trọng công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc và định hướng dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh trong các tầng lớp Nhân dân.

## **2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận**

- Tiếp tục quán triệt tuyên truyền và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố và quận trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế; Văn bản số 793/UBND-VX, ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, Công văn số:1048/UBND-YT, ngày 13/4/2023, Công văn số:1084/UBND-YT, ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, kịp thời định hướng thông tin; tổ chức đối thoại giải đáp băn khoăn, lo lắng, tạo sự đồng thuận, yên tâm, tin tưởng của phụ huynh, học sinh, tránh tâm lý chủ quan, lơ là, thờ ơ vì đã được tiêm và tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát;

- Tiếp tục rà soát các đối tượng cần tiêm bổ sung vaccine phòng Covid-19 của ngành, đơn vị mình. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay sau khi đã rà soát số lượng, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động, rà soát; phối hợp tổ chức các điểm tiêm vaccine phù hợp cho học sinh các cấp.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 có khả năng diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị Phòng Y tế quận thông tin kết quả thực hiện hằng tháng về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước **ngày 04 hàng tháng** để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy (qua đồng chí Phạm Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Email: [phamthithuyhang@haiphong.gov.vn](mailto:phamthithuyhang@haiphong.gov.vn)).

**TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy,
- Như trên,
- Lưu BTGQU.

**Phạm Quang Phong**